

EXIM BANK แลกผลการค้าเงินงานในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2556

นายคณิศร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แลกผลการค้าเงินงานในรอบ 9 เดือน มีกำไรสุทธิ 974 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน มียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ 69,251 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,425 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.50 ขณะที่สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-performing Loans: NPLs) มีจำนวน 3,227 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.66 ของยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ และด้วยหลักความระมัดระวัง ธนาคารได้มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยปัจจุบันธนาคารมีเงินสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 4,387 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 136 ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ผลการดำเนินงานด้านการรับประกันการส่งออก EXIM BANK สามารถเพิ่มปริมาณการรับประกันจาก 102,943 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เป็น 104,797 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1,854.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.80 ที่เพิ่มขึ้นจากฐานลูกค้าเดิมที่มีปริมาณการรับประกันเพิ่มขึ้นตามมูลค่าการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มอาเซียน ขณะที่การขาดความเสียหายมีจำนวนไม่มากนัก

สำหรับบทบาทด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในวงจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา EXIM BANK ได้มีการอนุมัติวงเงินให้กับลูกค้า SMEs รายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 213 ราย เป็นวงเงินให้สินเชื่อรวมกว่า 8,331 ล้านบาท คิดเป็นวงเงินให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งสิ้น 50,006 ล้านบาทสำหรับลูกค้าจำนวนกว่า 1,000 ราย ซึ่งสามารถสร้างปริมาณธุรกิจหมุนเวียนในระหว่างปีจำนวน 66,440 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางข้อจำกัดของการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักยังอยู่ในภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูง ส่งผลกระทบต่อภาวะการส่งออกของประเทศไทยและการสนับสนุนสินเชื่อการค้าระหว่างประเทศของ EXIM BANK

ในขณะเดียวกัน EXIM BANK ได้สนับสนุนผู้ประกอบการที่สนใจจะขยายการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันมีวงเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 52,100 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินให้สินเชื่อ 36,600 ล้านบาท และวงเงินป้องกันความเสี่ยง 15,500 ล้านบาท เพื่อช่วยผลักดันให้การค้าการลงทุนของไทยกับ CLMV ขยายตัวต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บทบาทด้านการสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหรือพลังงานทดแทน โลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค EXIM BANK ยังจะคงทำหน้าที่ในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในด้านการขนส่งทางเรือ โดยระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2556 EXIM BANK ได้สนับสนุนธุรกิจพาณิชย์เพิ่มขึ้นจำนวน 12 ลำ คิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวม 2,103 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ผ่านมา EXIM BANK มีบทบาทในการสนับสนุนสินเชื่อสำหรับธุรกิจพาณิชย์มาแล้วทั้งสิ้นมากกว่าร้อยละ และปัจจุบันมียอดคงค้างจำนวน 46 ลำ จากกองเรือไทยทั่วประเทศ ณ สิ้นปี 2555 ที่มีอยู่จำนวน 480 ลำ

สำหรับระยะถัดไป EXIM BANK จะขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีภารกิจสอดคล้องกัน ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย โดย EXIM BANK จะเข้าไปช่วยเสริมหรือต่อยอดกิจกรรมการสนับสนุนผู้ประกอบการของหน่วยงานดังกล่าว โดยเฉพาะการประกันการส่งออกและการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อและธนาคารผู้ซื้อในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงสำคัญของผู้ประกอบการ SMEs ในการรุกตลาดต่างประเทศและ CLMV ที่ปัจจุบันสภาพแวดล้อมยังไม่เอื้ออำนวย

13 ธันวาคม 2556

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร